



ฉบับที่ 04/2560

### เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2560

**ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม 2560** ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยแรงสนับสนุนเศรษฐกิจสำคัญจากการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และบริการด้านท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มีทิศทางดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลง จากการเร่งใช้จ่ายตามมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี 2559 เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมยังลดลงหลังจากที่มีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ในส่วนของเงินฝากธนาคารพาณิชย์ เดือนธันวาคม 2559 ขยายตัว ขณะที่สินเชื่อชะลอลงเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมีการลงทุนก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการใหม่ ๆ ในบางพื้นที่ สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยในหลายจังหวัดที่ยังขยายตัวได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุดรธานี สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ยังขยายตัวดี ด้านเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ยังขยายตัว เช่น โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และโรงงานขุดตักดิน เป็นต้น

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัว จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่วนการผลิตน้ำตาลปรับดีขึ้นทั้งน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบ เนื่องจากโรงงานมีกำลังการผลิตเต็มทีหลังเปิดหีบล่าช้ากว่าปีก่อน ส่วนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังขยายตัวดีตามการส่งออก

**การผลิตภาคเกษตรกรรม** รายได้เกษตรกรขยายตัวจากเดือนก่อน ทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยราคาอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำตาลโลกที่อยู่ในระดับสูง เนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำตาลของโลกสูงกว่าที่ผลิตได้ ทำให้ดุลน้ำน้ำตาลโลกยังขาดดุล และราคาขางพาราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 74.7 และขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดน้อย เป็นผลจากน้ำท่วมภาคใต้ กอปรกับผู้ประกอบการเร่งซื้อเพื่อส่งมอบให้เงินก่อนหยุดเทศกาลตรุษจีนและเพื่อเก็บสต็อกก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูยางผลัดใบ ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว และมันสำปะหลังหดตัว เนื่องจากความต้องการของคู่ค้าที่ยังน้อย ในส่วนของราคาปศุสัตว์ลดลง ทั้งราคาสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และโคเนื้อ เนื่องจากผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ สำหรับด้านผลผลิตภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในเกือบทุกชนิดสินค้า

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ลดลงจากเดือนก่อนที่มีการเร่งใช้จ่ายใช้สอยจากปัจจัยสนับสนุนตามมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี 2559 และการส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ชะลอลงจากเดือนก่อนที่มีการเร่งระบายสต็อกรถยนต์รุ่นเก่า สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่มีการส่งเสริมการขายลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมเป็นผลให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อออกไป สำหรับการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันซึ่งสะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังมีทิศทางปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามรายได้ภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีทิศทางดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยว ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะแผ่วลงบ้างเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารปรับตัวดีขึ้น ขณะที่จำนวนผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกผ่านท่าอากาศยานชะลอลง ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยาน และที่พักแรมในเกสต์เฮาส์หดตัว ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 64.8 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ลดลงจากที่มีการเร่งเบิกจ่ายในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในเดือนก่อน และจะสิ้นสุดโครงการในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี การเบิกจ่ายงบลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและหมวดงบกลางตามโครงการลงทุนขนาดเล็กยังขยายตัวดี

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.77 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น สำหรับ**อัตราการว่างงาน**ที่ปรับฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ทรงตัวจากเดือนก่อน

**ภาคการเงิน** เงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์เดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนพฤศจิกายน ตามเงินฝากกระแสรายวัน ส่วนหนึ่งเป็นเงินฝากของส่วนราชการ เงินฝากประจำขยายตัวจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อชดเชยส่วนที่ครบกำหนด ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์ชะลอลง ด้านสินเชื่อคงค้างชะลอลงเล็กน้อย ทั้งสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อจากความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลง และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
28 กุมภาพันธ์ 2560  
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค  
โทร. 0 4391 3542  
E-mail: PornnipT@bot.or.th